

Số: 42/KH - CTĐ

Tam Đường, ngày 06 tháng 4 năm 2023

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư

Thực hiện Kế hoạch số 75/KH-BCH, ngày 16/3/2023 của Ban Chấp hành Hội CTĐ tỉnh Lai Châu về triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 44- KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43- CT/TW, ngày 08/6/2010 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong tình hình mới của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư đến các cấp Hội, cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ trong toàn huyện, nắm vững những quan điểm chỉ đạo của Ban Bí thư, các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục xây dựng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong công tác nhân đạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp trong huyện.

Chủ động tham mưu, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đối với công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ các cấp.

Xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch nhằm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Kết luận 44-KL/TW nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư; tổ chức và thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch thực hiện công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ do Hội CTĐ tỉnh tổ chức, phát động.

2. Yêu cầu

Việc quán triệt, phổ biến và tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư phải được tiến hành kịp thời, sâu rộng, nghiêm túc trong toàn cấp Hội.

Việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện của các cấp Hội phải khẩn trương, thiết thực, cụ thể, bám sát nội dung Kết luận số 44- KL/TW của Ban Bí thư; chương trình hành động triển khai thực hiện của Trung ương Hội Chữ thập đỏ

Việt Nam; xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá, phân công trách nhiệm rõ ràng, có lộ trình cụ thể, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu của địa phương, có tính khả thi cao.

Các cấp Hội cần đánh giá đúng kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong triển khai, thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư, xây dựng kế hoạch triển khai bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi của các nhiệm vụ và giải pháp. Chủ động, kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền nhằm xây dựng Hội ngày càng vững mạnh, củng cố, phát triển tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư.

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 4/2023.

2. Hướng dẫn Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương trên cơ sở kế hoạch này và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Chữ thập đỏ các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 4/2023.

3. Phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác truyền thông, tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư tới hội viên là cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân và Thanh thiếu niên, Tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong toàn huyện bằng hình thức phù hợp.

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 4, 5/2023.

4. Tham mưu Thường trực Huyện ủy, UBND huyện; chủ động làm việc với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị có liên quan; cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đối với tổ chức và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp; xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức từ huyện đến cơ sở, chế độ, chính sách cho cán bộ Hội; quan tâm, tạo điều kiện để Hội Chữ thập đỏ các cấp tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng ngừa, ứng phó thiên tai, thảm họa; tham gia chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, sơ cấp cứu, phòng chống dịch bệnh tại địa phương.

Thời gian: Từ nay đến hết nhiệm kỳ.

5. Xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện, khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027; chỉ đạo hệ thống Hội xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại

biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh khoá VII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ huyện khoá IV, nhiệm kỳ 2022-2027 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đảm bảo theo hướng dẫn của Trung ương và tỉnh Hội, trong đó chú trọng các nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đột phá (*Đổi mới, củng cố, kiện toàn tổ chức Hội, từng bước nâng cao năng lực cán bộ các cấp, phát triển trọng tâm, trọng điểm lực lượng TNV hoạt động linh hoạt, chuyên nghiệp, hiệu quả, thực hiện tốt địa chỉ nhân đạo*); 01 Phong trào, 01 Cuộc vận động lớn (Phong trào: “*Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái*”), Cuộc vận động “*Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo*”; 01 phong trào: “*Nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng tránh tai nạn, thương tích và tổ chức các hoạt động sơ cấp cứu dựa vào cộng đồng*”; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Chữ thập đỏ các cấp, các chương trình phối hợp với các cấp, các ngành, phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong công tác nhân đạo.

Thời gian: Hoàn thành trong tháng 4/2023. Hằng năm có kế hoạch triển khai cụ thể theo hướng dẫn của tỉnh Hội.

6. Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên chữ thập đỏ, xây dựng kế hoạch cụ thể hoá Nghị quyết của Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thời gian: Ban hành sau khi có Nghị quyết của Trung ương Hội.

7. Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tổ chức Hội và hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo; xây dựng kế hoạch cụ thể hoá Nghị quyết của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Thời gian: Ban hành sau khi có văn bản hướng dẫn của tỉnh Hội.

8. Xin chủ trương và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2027 - 2032 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Thời gian: Đã thực hiện trong quý I/2023.

9. Chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện các Phong trào, Cuộc vận động, hoạt động chữ thập đỏ, công tác nhân đạo; công tác quản lý tài chính, vận động nguồn lực, trợ giúp đối tượng tại các cấp Hội đảm bảo đúng quy định, công bằng, khách quan, minh bạch.

Thời gian thực hiện: Từ tháng 01/2023 đến hết nhiệm kỳ, hằng năm có kế hoạch riêng (*giao Ban Kiểm tra tham mưu*).

10. Phối hợp với các cơ quan truyền thông, các đơn vị có liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức, đơn vị, Hội Chữ thập đỏ các cấp và các tầng lớp nhân dân về công tác nhân đạo.

Thời gian: Từ nay đến hết nhiệm kỳ, hằng năm có kế hoạch riêng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thường trực Hội Chữ thập đỏ huyện

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Kết luận và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư tới toàn cấp Hội; căn cứ tình hình thực tế hàng năm, hướng dẫn của tỉnh Hội, định hướng của Huyện ủy, UBND huyện tham mưu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng và ban hành kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện; tổ chức triển khai, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện của các cấp Hội.

Tham mưu Ban Chấp hành tiến hành lồng ghép sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư trong chương trình sơ tổng kết các hoạt động Hội và phòng trào CTĐ 6 tháng, năm của Hội; biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện; tổng hợp, báo cáo theo quy định.

2. Hội Chữ thập đỏ các xã, thị trấn và Hội cơ sở trực thuộc

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Kết luận và Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư tới hội viên, tình nguyện viên.

Báo cáo xin ý kiến, đề xuất với cấp uỷ, chính quyền địa phương, lãnh đạo cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo việc tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức Hội và tạo điều kiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Kết luận số 44-KL/TW và Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư.

Hội CTĐ các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch thực hiện sát với tình hình của địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; định kỳ báo cáo kết quả về Hội Chữ thập đỏ huyện tổng hợp báo cáo cấp trên và theo dõi chỉ đạo.

Căn cứ nội dung kế hoạch, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ huyện yêu cầu các cấp Hội tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Hội CTĐ tỉnh (b/c);
- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND, Lãnh đạo UBND huyện (b/c);
- Đ/c Cao Trang Trọng: Ủy viên BTV- Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch danh dự Hội CTĐ huyện(b/c);
- Ban Dân Vận Huyện ủy(b/c);
- Ủy viên BCH Hội CTĐ huyện;
- Hội CTĐ các xã, thị trấn; Chi Hội CTĐ cơ sở;
- Lưu: CTĐ huyện.

**TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH**

Đoàn Hương Thơm